

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ระบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เพิ่ม การเบิกจ่าย บริษัท ดอท เจพีจี จำกัด เรียบร้อย

เผยแพร่สปอตโฆษณาผ่าน App Spotify

หน่วยงาน: การไฟฟ้านครหลวง

ปีงบประมาณ: 2563

เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง: 130300514

ผู้รับจ้าง / ตัวแทน: บริษัท ดอท เจพีจี จำกัด

วันที่ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง: 22/07/2020

แหล่งที่มาของเงิน/ทรัพย์สิน: ของหน่วยงาน

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: 200,000.00บาท

มูลค่าในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง: 182,007.00บาท

วัตถุประสงค์: ใช้ในกิจกรรมของ กฟน. ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม: จ้างบุคคลภายนอกเผยแพร่สปอตเสียงโฆษณาของ กฟน. ผ่านทาง Application Spotify ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ผู้รับจ้างต้องเผยแพร่สปอตเสียงโฆษณาของการไฟฟ้านครหลวง ความยาว ๑๕ วินาทีต่อครั้ง ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยออกอากาศผ่านทาง Application Spotify
๒. ผู้รับจ้างต้องเผยแพร่สปอตเสียงโฆษณาของการไฟฟ้านครหลวง ตามข้อ ๑. ไม่ต่ำกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ Impressions โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ฟัง Spotify อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

๓. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมของ กฟน. ได้ตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ กฟน. ทราบและเร่งดำเนินการเผยแพร่ชดเชยให้ กฟน. จนครบถ้วนทันทีในโอกาสแรกที่สามารถดำเนินการได้ ก่อนสิ้นสุดเวลาตามสัญญาหรือข้อตกลง หากพ้นกำหนดเวลาสิ้นสุดตามสัญญาหรือข้อตกลง ผู้รับจ้างยังไม่สามารถเผยแพร่ได้ครบถ้วนตามจำนวนเวลาที่กำหนด กฟน. จะลดงานและลดเงินค่าจ้าง ตามเวลาที่ไม่สามารถเผยแพร่รายการได้ และปรับผู้รับจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญาหรือข้อตกลง แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อย บาทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ไม่สามารถเผยแพร่ได้ จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาหรือข้อตกลง ยกเว้นเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของ กฟน. หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใด ที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ กฟน. ทราบภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอต่ออายุสัญญาหรือลดหรือลดค่าปรับในภายหลังมิได้ และในระหว่างที่มี

การปรับนั้น ถ้า กฟน. เห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปได้ กฟน. มีสิทธิบอกยกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง และเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากผู้รับจ้างทำงานล่าช้า (ถ้ามี)

๔. ผู้รับจ้างต้องนำส่งคืนซีดีงานหรือไฟล์ทั้งหมดที่นำไปใช้ในการเผยแพร่ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตามกำหนดแล้วแก่การไฟฟ้านครหลวง

๕. การไฟฟ้านครหลวงจะดำเนินการจ่ายค่าจ้าง เพียงงวดเดียว หลังจากที่ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารหลักฐานสถิติการเผยแพร่ที่ถูกต้องและครบถ้วนให้การไฟฟ้านครหลวง

การดำเนินการ: หน่วยงานเดียว

รายการเบิกจ่าย

วันที่เบิกจ่าย	วันที่รายงาน	ประเภท สื่อ	ชื่อ สื่อมวลชน	ประเภท งปม.	แหล่ง ที่มา	จำนวนเงิน	ทรัพย์สิน	มูลค่า ทรัพย์สิน
21/10/2020	29/12/2020	วิทยุ กระจาย เสียง	บริษัท ดอท เจพีจี จำกัด	เงินบ ประมาณ	ของ หน่วย งาน	182,007.00		

เพิ่มการเบิกจ่าย

[กลับไปหน้าโครงการ](#)